

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Vào năm 1979 xã Vĩnh Khánh được thành lập trên cơ sở tách từ ấp Tây Khánh của xã Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Khánh là một xã thuộc vùng kinh tế mới của huyện Thoại Sơn.

Địa giới hành chính của xã: Hướng Đông giáp xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn - hướng Tây giáp xã Định Thành, huyện Thoại Sơn - hướng Nam giáp xã Thạnh Quới (Thành phố Cần Thơ) - hướng Bắc giáp xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn. Xã có 4 ấp gồm: ấp Vĩnh Hiệp, ấp Vĩnh Thành, ấp Vĩnh Thắng, ấp Vĩnh Lợi.

Theo niên giám thống kê năm 2019, xã Vĩnh Khánh có 2410 hộ với 9.609 nhân khẩu. Phần lớn theo đạo Phật chiếm 55,85%, Phật giáo Hòa hảo chiếm 35%, Thiên chúa chiếm 4,49%, Cao đài chiếm 1,64%, còn lại là không tôn giáo và thờ khác, với mục đích, tôn chỉ sống “Tốt đời, đẹp đạo”, các tín đồ tôn giáo luôn chung tay, chung sức cùng Đảng, chính quyền chăm lo xây dựng cuộc sống ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Diện tích tự nhiên của xã là 3.600.71 ha; trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 3.021.77 ha, còn lại là vườn tạp, ao hồ và chăn nuôi thủy sản. Phong trào chiến dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển mạnh qua từng thời gian như nuôi cá, trồng lúa chất lượng cao cùng với việc phát triển thương mại, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Đường giao thông nông thôn trục lộ chính từ tỉnh lộ 943 đến trung tâm xã dài gần 6 km. Từ trung tâm xã về huyện 18 km, ra thành phố Long Xuyên 19 km. Những tuyến đường bộ chủ yếu đã được bê tông, nhựa hóa nông thôn, xuyên suốt từ ấp đến trung tâm xã là một trong những điều kiện thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, kết hợp với hệ thống đê bao kiểm soát lũ bảo đảm cho sản xuất toàn bộ diện tích lúa 3 vụ được an toàn.

Toàn xã có 4 điểm trường chính: trong đó có 01 trường THCS, 2 trường Tiểu học “A” và “B”, 01 trường Mẫu Giáo. Cơ sở vật chất và cảnh quan sư phạm ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Chất lượng dạy và học cùng với công tác phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở được duy trì và nâng chất, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ dân trí và đào tạo nhân lực.

Xã có 01 trạm Y Tế được đánh giá đạt bộ tiêu chí Quốc gia từ năm 2013, trang thiết bị ngày càng được đầu tư đầy đủ, hiện đại hơn và xã được đánh giá đạt danh hiệu tiên tiến về Y Dược cổ truyền vào năm 2015. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh theo phương pháp Đông - Tây y kết hợp, đáp ứng được nhu cầu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm, số hộ sử dụng điện đạt 99,17 hộ sử dụng nước sạch đạt 90%, có 100% hộ gia đình treo ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng nhằm nêu cao tinh thần và ý thức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn xã có 4/4 ấp, 5/5 cơ quan hàng năm đều được xét công nhận đạt chuẩn văn hóa. Có 02 điểm trường đạt chuẩn Quốc gia.

Bộ mặt nông thôn của xã Vĩnh Khánh ngày nay có nhiều đổi mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tiến bộ. Phong trào xây dựng quê hương kết cấu hạ tầng có sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ sự phát triển đồng bộ của phong trào xây dựng nông thôn mới, vào cuối năm 2017 xã Vĩnh Khánh nhận bằng xã đạt chuẩn Nông thôn mới và nhận cờ dẫn đầu phong trào thi đua và đạt chuẩn trước lộ trình xã nông thôn mới.

Nguồn: Đảng bộ xã